



DẦU HẢI CẨU BẮC CỰC NGUỒN CUNG CẤP OMEGA 3 VƯỢT TRỘI

Chúng được gọi là axit béo thiết yếu vì cơ thể bạn cần chúng.

Có bốn loại axit béo không bão hòa Omega 3 (PUFA) đó là DHA, EPA, DPA và ALA (nguồn gốc từ thực vật). Cơ thể con người không thể tự tổng hợp Omega 3 nên chúng ta cần bổ sung chúng từ các nguồn bên ngoài. Có nguồn gốc từ vùng biển băng giá ở Bắc Đại Tây Dương, dầu hải cẩu rất giàu axit béo Omega 3 thiết yếu.

Dầu hải cẩu và sức mạnh của DPA

Dầu hải cẩu chứa hai loại axit béo DHA và EPA là một trong những nguồn cung cấp DPA tự nhiên duy nhất. Đây là loại Omega 3 cần thiết được tìm thấy trong sữa mẹ, cho thấy vai trò quan trọng của chất béo này trong sự phát triển của con người. DPA cung cấp nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe cũng như có tác dụng tăng cường hoạt động của EPA và DHA đối với cơ thể. DPA hiệu quả hơn EPA gấp mười lần và tăng mức Omega 3 tổng thể.



Sức khỏe khớp



Sức khỏe tinh thần & nhận thức



Sức khỏe tim mạch



Sự phát triển của thai nhi và trẻ sơ sinh



Bền vững



Niềm tự hào của
người Canada



Có nguồn gốc tự nhiên

Nguồn cung cấp Omega 3 hoàn chỉnh mang đến một nền tảng sức khỏe mạnh mẽ.

Dầu hải cẩu chứa EPA, DHA và DPA. Đồng thời, các loại Omega 3 là công cụ giúp ngăn ngừa các bệnh như bệnh tim, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, các bệnh viêm nhiễm như viêm khớp dạng thấp và bệnh Crohn, cũng như bệnh trầm cảm, ung thư và một số bệnh ngoài da.



Dầu hải cẩu so với dầu cá và dầu thực vật

Dầu hải cẩu là một nguồn cung cấp axit béo Omega 3 vượt trội. Một lượng nhỏ dầu hải cẩu có hiệu quả tương đương hoặc cao hơn dầu cá và dầu thực vật. Do cấu trúc phân tử của động vật có vú nên cơ thể chúng ta dễ dàng hấp thụ dầu hải cẩu hơn. Điều này đồng nghĩa với việc chúng mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn và hoàn toàn không có mùi tanh!

Quy trình đáng tin cậy của Carino và các cơ

Dầu Carino Omega 3 được sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới và các chất bổ sung đều được kiểm tra về độ tinh khiết, an toàn và mức độ của các axit béo DHA, DPA và EPA. Quy trình tinh chế tiên tiến của chúng tôi có khả năng làm sạch dầu bằng cách loại bỏ các chất độc và tạp chất trong môi trường mà không làm thay đổi các đặc tính của dầu hải cẩu. Chính vì vậy bạn sẽ nhận được sản phẩm 100% tự nhiên, tinh khiết, nguyên chất và tốt cho sức khỏe.

Tất cả các cơ sở trong chuỗi sản xuất của chúng tôi đã được Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) và/hoặc Bộ Y tế Canada chứng nhận. Dầu Carino Omega 3 đáp ứng hoặc thậm chí vượt qua các tiêu chuẩn của Canada và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Carino Omega 3 được sản xuất với Quy trình Thực hành Sản xuất Tốt.



Carino Omega 3

Dạng viên nang gel mềm trong suốt 500 mg

Kích thước hộp và đơn vị hiện tại bao gồm:

- 120 viên nang - Kích thước Hộp 12 & 36
- 240 viên nang - Kích thước hộp 36

Cung cấp theo yêu cầu và cam kết:

- Ghi nhãn riêng
- Kích thước bao bì, đơn vị hoặc hộp thay thế
- Viên nang 1000 mg

Thông tin về dinh dưỡng/Mỗi 500mg	
Omega 3 PUFA/Omega 3 AGPI	115mg
EPA (Eicosapentaenoic Acid)	34mg
DHA (Docosahexaenoic Acid)	45mg
DPA (Docosapentaenoic Acid)	20mg
Omega 9	140mg



Health
Canada

